

## สพฐ.จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

นำเสนอเมื่อ : 28 ส.ค. 2560

การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ  
เนตรนารีและยุวกาชาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/วศ๓๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และ  
ยูกาซาดสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรงเรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐  
ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ  
เนตรนารีและยูกาซาด รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยูกาซาด  
สำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีและยูกาซาด  
ตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (<https://cct.thaieduforall.org>) ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคลสำหรับนักเรียนยากจนระดับชั้นประถมศึกษา  
(ป.๔ - ป.๖) ในอัตราคนละ ๓๖๐ บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) ในอัตราคนละ ๔๕๐ บาท  
วิธีการใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้สถานศึกษาเลือกดำเนินการจ่ายเป็นเงินสดหรือจัดหาเครื่องแบบลูกเสือ  
เนตรนารีและยูกาซาดให้แก่แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตามรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามความเหมาะสม

สำหรับบัญชีจัดสรรรวมรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสามารถดูได้จากเว็บไซต์  
<http://plan.bopp-obec.info> และรายละเอียดบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจนรายบุคคลสามารถดูได้จากเว็บไซต์  
<https://cct.thaieduforall.org/> ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่ไม่ทำการคัดกรองข้อมูลนักเรียนในระบบ  
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

ดาวห์โหลดไฟล์แนบ

[1.หนังสือแจ้ง สพท.](#)

[2.บัญชีจัดสรรรวมเขตพื้นที่การศึกษา](#)

[3.บัญชีจัดสรรโรงเรียนปรกติ](#)

4.บัญชีจัดสรรหน่วยเบิก

5.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 สิงหาคม 2560